



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๔๒๖

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว ได้กำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้ทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ ๒ นำนโยบายฯ ฉบับดังกล่าว เผยแพร่ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการหน้าเว็บไซต์ทราบ และเป็นข้อมูลหลักฐานประกอบในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (ระบบ DOC) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- อนุมัติ
- มอบฝ่ายตรวจสอบ ๒
เผยแพร่ทางเว็บไซต์

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามาถึงเว็บไซต์ของกรมอนามัย ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัยทางเว็บไซต์ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (Zip Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number) เป็นต้น ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง กลุ่มตรวจสอบภายใน จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งโปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interested) หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) หรือที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) นอกจากนี้ เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ในการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) กลุ่มตรวจสอบภายในขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มตรวจสอบภายใน จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของกลุ่มตรวจสอบภายในเท่านั้น กลุ่มตรวจสอบภายในขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นต้น กลุ่มตรวจสอบภายใน จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้าม มิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

3. สิทธิในการ...

3. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากกลุ่มตรวจสอบภายในก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงผ่านทางช่องทาง email : audit_doh@anamai.mail.go.th หรือช่องทางอื่นๆ ที่กำหนดเป็นช่องทางติดต่อไว้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูล Secure Socket Layer (SSL) Protocol

5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ให้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ให้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ต่อไป

6. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มตรวจสอบภายใน อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ยื่นชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามช่องทางติดต่อไว้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

7. ระยะเวลา...

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาและใช้จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของการเก็บรวบรวมและการทำงาน หากจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ อาจมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้ โดยหลักการแล้ว เมื่อได้บรรลุจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มตรวจสอบภายใน จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีค่าซ้ำอย่างไม่เหมาะสม ท่านสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ในกรณีดังกล่าว กลุ่มตรวจสอบภายในจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทันที อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลส่วนบุคคลใดจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาและจุดประสงค์ที่กฎหมายกำหนดไว้

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร : 02 590 4104

อีเมล : audit_doh@anamai.mail.go.th

Website : <https://audit.anamai.moph.go.th>

Facebook : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

Tiktok : [auditnamai.doh](https://www.tiktok.com/@auditnamai.doh)